

Số /CV – UBND
Về việc đề nghị giải quyết, hoàn thiện
đoạn đường tại hộ Ông Thái Văn Lương.

Long Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2023

Kính gửi :

- Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành;
- Ban QLDA huyện Yên Thành.

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 13/11/2020 UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cầu Đồng Ruồng qua sông biên hòa và đường GTNT liên xã từ xã Long Thành đi xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

Căn cứ Quyết định số 4416/QĐ-UBND huyện Yên Thành về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Cầu Đồng Ruồng qua sông biên hòa và đường GTNT liên xã từ xã Long Thành đi xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành.

UBND xã Long Thành phối hợp cùng với Hội đồng GPMB của huyện Yên Thành đã tiến hành lập hồ sơ bồi thường giải phóng mặt bằng tại các hộ dân xã Long Thành, đến nay đã hoàn thành và có quyết định phê duyệt bồi thường của UBND huyện.

Bên cạnh đó công trình cũng đã thi công song song và nay cơ bản đã hoàn thành, chỉ còn một số hạng mục nhỏ chưa hoàn thiện như một số điểm vượt nổi và 100m đường bê tông tại tuyến đi trên đê từ Km0+200-Km0+300. (*Qua hộ ông Thái Văn Lương*)

Nguyên nhân: Hộ ông Thái Văn Lương cho rằng trong quá trình tiến hành thi công đoạn đường trên đê tại Km0+200-Km0+300 do quá trình lu lèn nền đất đắp, ô tô vận chuyển vật liệu gây ra hiện tượng rung lắc làm nứt nẻ ngôi nhà của gia đình. Vì vậy gia đình đã ngăn chặn và không cho đơn vị Tân Nam thi công đoạn đường trên.

Biện pháp giải quyết của UBND xã Long Thành:

Ngày 17/10/2022 UBND xã Long Thành đã tiến hành họp lần thứ nhất mời các ban ngành liên quan ở xã cùng với đại diện Ban QLDA huyện Yên Thành, đại diện tư vấn giám sát công trình, đại diện công ty Tân Nam và hộ gia đình ông Thái Văn Lương lên làm việc để giải thích và tuyên truyền, phân tích rõ về nguyên nhân gây nứt nẻ của ngôi nhà. Đề nghị hộ gia đình không được gây cản trở tạo điều kiện thi công hoàn thiện công trình nhưng gia đình không đồng ý. Ông Lương đề nghị dừng thi công và đền bù công trình nhà cho hộ gia đình.

Ngày 23/11/2022 UBND xã Long Thành tiến hành họp lần thứ hai mời các thành phần liên quan ở xã cùng với đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng, đại

diện Ban QLDA, đại diện công ty Tân Nam và hộ gia đình ông Thái Văn Lương xóm Văn Trai. UBND xã đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra xác định chi tiết các vết nứt của ngôi nhà, gia đình đã thống nhất và ký vào biên bản. UBND xã đề nghị gia đình đề đơn vị Tân Nam tiếp tục cho thi công nếu như công trình gây nứt nẻ thêm thì sẽ lên phương án hỗ trợ cho gia đình để sửa chữa nhưng gia đình ông Thái Văn Lương không đồng ý, đề nghị mở tài khoản do UBND xã làm chủ tài khoản và đề nghị công ty hỗ trợ đền bù cho gia đình.

Sau thời gian diễn ra 2 cuộc họp với gia đình ông Thái Văn Lương tại trụ sở UBND xã Long Thành nhưng không thành công UBND xã Long Thành đã tiến hành thành lập các đoàn vận động gồm các thành phần công chức liên quan và các ban ngành đoàn thể để tiến hành xuống gặp gỡ, trao đổi, vận động gia đình. UBND xã đưa ra mức hỗ trợ là 30 triệu đồng để gia đình khắc phục, sửa chữa các vết nứt nẻ nhưng gia đình không đồng ý.

Ngày 15/3/2023 UBND xã Long Thành đã tiến hành họp lần thứ ba mời các ban ngành liên quan ở xã cùng với đại diện phòng Kinh tế và Hạ tầng, đại diện Ban QLDA huyện Yên Thành, đại diện tư vấn giám sát công trình, đại diện công ty Tân Nam và hộ gia đình ông Thái Văn Lương lên làm việc. Gia đình ông Thái Văn Lương yêu cầu với mức hỗ trợ 50.000.000 đ (*Năm mươi triệu đồng*) nhưng phải trả tiền xong rồi mới thi công và yêu cầu đơn vị thi công nếu như phát hiện ngôi nhà bị nứt nẻ thêm thì công ty phải tiến hành đền bù tiếp. Đơn vị công ty Tân Nam không đồng ý với mức hỗ trợ và yêu cầu trên.

Qua nhiều lần thực hiện cuộc họp mời đầy đủ các thành phần tham gia để trao đổi, phân tích, vận động, thuyết phục hộ ông Thái Văn Lương nhưng không thành công. Hiện nay công trình cơ bản đã hoàn thiện, để công trình được hoàn thành đưa vào sử dụng UBND xã Long Thành kính đề nghị UBND huyện Yên Thành, ban QLDA huyện Yên Thành xem xét giải quyết để hoàn thiện công trình trên./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi Nhận :

-Như trên

-Lưu VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đê